



โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หมวดวิชาที่ ๒

บผ. พิเศษ เรื่อง “บทความเฉลิมพระเกียรติ”

รุ่นที่ ๖๘ สัมนาที่ ๗ การจัดกลุ่มสัมมนาครั้งที่

ชื่อ นทน. น.ต.ชัยนรินทร์ อินทนนท์ ลำดับที่ ๐๒๒

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ น.อ.ธนภุต แก้วประจุ

น.ท.ยุทธการ ประเสริฐ และ น.ท.วโรทัย คเรศตรี

อาจารย์ผู้ควบคุมการสัมมนา น.ท.ยุทธการ ประเสริฐ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ยศ - ชื่อ- สกุล น.ต.ชัยนรินทร์ อินทนนท์ หมายเลข ๐๒๒ สัมนนาที่ ๐๗

บฝ.พิเศษ

“บทความเฉลิมพระเกียรติ”

หมวดวิชาที่ ๒

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับบทบาทด้านความมั่นคงในบริบทสังคมไทยยุคปัจจุบัน”

“...ธรรมดานกอาศัยไม้ สัตว์เดินเท้าอาศัยป่า ปลาอาศัยสมุทร และแม่น้ำ บ่าวอาศัยนาย ไพรอาศัยมุขมนตรี เสนีปรีนายนก เสนรีปรีนายนก ราษฎรทั่วเขตอาศัย พระมหากษัตริย์ เป็นที่พึ่งพำนักนิ สิ่งที่สัตว์อาศัยทั้งนี้ไม่มีแล้ว พระนครก็ไม่ถาวรวัฒนาการนานได้...” (ตำราพระพิไชยเสนา) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดินมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัยอาจมีพระราชอำนาจและใช้พระราชอำนาจแตกต่างกัน แต่ทุกพระองค์ล้วนยอมรับกรอบของความเป็นพระราชชาติตามคำสอนในพระพุทธศาสนา นั่นคือพระมหากษัตริย์ต้องมี “ราชธรรม” เป็นหลัก หรือเป็นแนวทางในการปกครอง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป.)

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์และสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติและความเป็นเอกภาพของคนในชาติ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ตั้งแต่การศึกษา การสาธารณสุข จนถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น หมายถึงสถาบันที่อยู่สูงสุดของประเทศ องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของสถาบันนี้ เป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นที่เคารพรัก เกิดทุนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นเสมือนแกนกลางแห่งความมั่นคงของสังคมควบคู่ไปกับสถาบันชาติ และสถาบันศาสนา โดยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ ประการแรก คือ บิดาของราษฎร (Patriarchal Monarchy) เปรียบเสมือนพ่อที่ให้สิทธิและเสรีภาพ และมีความใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกันภัยและส่งเสริมความสุขให้ประชาชน อีกทั้งสนับสนุนบำรุงประชาชนในทางเศรษฐกิจ และอบรมสั่งสอนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ประดุจดั่งพ่อที่คอยดูแลส่งเสริมลูก ประการต่อมาคือ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม (King or Righteousness) เป็นผู้มีธรรมะสูงส่งนำเกรงขามและน่าเลื่อมใสกว่าบุคคลทั่วไป โดยหลักธรรมทางศาสนาที่พระมหากษัตริย์จะต้องยึดถือคือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ราชจรรยาวัตร ๔ ประการ และจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ ซึ่งจะได้รับยกย่องให้เป็นจักรพรรดิราชหรือจักรวาทีที่แผ่อำนาจและบารมีไพศาลไปทั่วทุกทิศด้วยธรรม และประการสุดท้ายคือ กษัตริย์ผู้เป็นเทวราช (Divine King, Deva raja) จึงมีสถานะสูงส่งกว่าสถานะอื่น ๆ ในสังคมไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้มีการนำเอาแนวคิดของศาสนาพุทธเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดเทวราชาด้วย โดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต (แพรวภัทรา เขียวชะอุ่ม, ม.ป.ป.)

โดยทั่วไป ความมั่นคงแห่งชาติ คือ ความอยู่รอดปลอดภัย (Survival) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของชาติ ตลอดจนความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นคงทนของชาติ พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ในอนาคต และการที่ชาติจะมีความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้นั้น จะต้องปราศจากสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคาม (Threats) ทั้งปวง นอกจากนี้ ความมั่นคงแห่งชาติ สามารถจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ บูรณาภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการยอมรับนับถือจากนานาประเทศ รวมถึง ความมั่นคงของแกนทั้ง ๓ ได้แก่ ชาติ ซึ่งเกิดจากประชาชนเป็นพื้นฐานที่จะต้องเสริมสร้างให้มีความมั่นคง ไม่แตกแยก และมีจิตสำนึกที่ดี ศาสนา เป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชนที่ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ประชาชนคนไทยทุกคนต้องเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด (เจษฎา มีบุญถือ, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะภัยจากการรุกรานของประเทศอื่น ภัยจากการล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายลัทธิการปกครอง รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่ห่างไกล ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนปัจจุบัน (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๕๘)

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญเปรียบดังเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ โดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปได้หลายศตวรรษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระมหากษัตริย์ในยุคแรก ๆ มีบทบาทเป็นทั้งผู้นำทางการทหารและทางศาสนา โดยมีแนวคิดที่ว่า "กษัตริย์คือร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน" ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในแผ่นดิน โดยพระมหากษัตริย์มีความผูกพันกับสังคมไทยมาตั้งแต่สร้างประเทศ ทรงนำประชาชนรวมตัวกันสร้างบ้านเมือง ขยายอาณาเขตแคว้นแคว้น สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนเป็นประเทศ ปกป้องดินแดนและอาณาประชาราษฎร์จากการรุกรานของศัตรู ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองก้าวหน้า พระมหากษัตริย์จึงอยู่ในสถานะเสมือนผู้นำสูงสุดของสังคม เป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของอาณาประชาราษฎร์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ในอดีตถ้าดำรงอยู่ในความซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความจริงใจต่อประชาชนก็จะได้รับความเคารพรักและเทิดทูน ซึ่งหลายพระองค์ทรงทุ่มเทพระพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ปกป้องประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยอันตรายในยามวิกฤติ คนไทยซึ่งมีความกตัญญูกตเวทียังอยู่ในจิตใจจนเป็นวัฒนธรรม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม้เวลาจะผ่านพ้นมาเป็นเวลาร้อย ๆ ปี ยังคงกราบไหว้บูชากันไม่เสื่อมคลาย (MGR Online, ๒๕๕๙) ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทรงปกป้องบ้านเมืองให้พ้นภัยจากอริราชศัตรูสามารถดำรงอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับทรงปฏิบัติภารกิจมากมายที่เป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมืองประชาชนชาวไทย จึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรักและภักดีจักรีวงศ์ทุกพระองค์ไม่เสื่อมคลาย (บุรุษพัฒน์, ๒๕๖๔)

หนึ่งในบทบาทสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันคือการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน พระราชกรณียกิจหลายประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะโครงการตามแนวพระราชดำรินด้านการเกษตรและการจัดการน้ำที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับคนไทยและสังคมไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงทรงนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดมา เป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคีของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ตลอดมา ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระองค์และโครงการพระราชดำริที่มีมากกว่า ๔,๔๐๐ โครงการทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่แต่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานเพื่อประชาชนตลอดมา แม้ในปัจจุบันพระองค์จะมีได้ทรงงานหนักเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากมีพระชนมายุสูงขึ้น แต่โครงการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้ก็ยังคงดำเนินการอยู่

และขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางที่สำคัญกว่านั้นก็คือหลักปรัชญาการทรงงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ อีกกว่า ๑,๒๐๐ เรื่องที่พระองค์ได้ทรงคิดและเผยแพร่จะยังประโยชน์เป็นมรดกให้แก่ประชาชนในการพัฒนาประเทศ และดำเนินชีวิตของประชาชนตลอดไป (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชน, ๒๕๕๘) โดยพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่คนไทยได้ยึดเป็นครั้งแรก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้พระราชทานคำสอนแนะนำผ่านทางพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสพระราชดำริในวโรกาสต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่สำคัญ ๔ ประการ คือ ประการแรก ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยให้พสกนิกรชาวไทยผ่อนคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อน ประการที่สอง ทรงปรารถนาให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประการที่สาม ทรงปรารถนาให้คนไทยมีความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประการสุดท้าย ทรงปรารถนาให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง (บุรุษพัฒน์, ๒๕๖๔) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชาติ ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงอุทิศเวลาให้มากที่สุด ได้แก่ งานด้านการพัฒนาทรงมีความรอบรู้ในงานด้านนี้อย่างลึกซึ้งทรงศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนที่จะทรงแนะนำแก่ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำสอนคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานได้นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔,๗๐๐ โครงการและโครงการส่วนพระองค์อีกนับไม่ถ้วน ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว นอกจากจะได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติกันทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศแล้ว องค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำไปเผยแพร่ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในประเทศเหล่านั้น (บุรุษพัฒน์, ๒๕๖๔)

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งจากพระปฐมบรมราชโองการ พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด จากสิ่งที่ดีในหลวงรัชกาลก่อนได้ทรงสร้างไว้ (ฤ-ลueHistory, ๒๕๖๕) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชจริยวัตร พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมปิตุลาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ยิ่งเห็นประจักษ์ได้ว่า พระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระมหากรุณาพระราชทานไว้ ล้วนสอดคล้องต้องตรงกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทุกประการ (สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ๒๕๖๖) ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นกับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากและมีความเป็นมาอย่างยาวนาน ทรงเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในยามวิกฤติหรือความทุกข์ยาก การที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ และทรงรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

อย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพันและความศรัทธาอย่างลึกซึ้งในใจของประชาชน พระราชดำริในการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่ทรงพระราชทานแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ยังเป็นสิ่งที่ ช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังทรงสนพระราชหฤทัย ดูแลความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในหลายด้าน ทั้งการศึกษา อาชีพ แหล่งทำกิน แหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย พลังงานทดแทน ชีวิตความเป็นอยู่ ความมั่นคงปลอดภัย และด้านอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการประชาธิปไตยและสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ประกอบกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลให้การรับส่งข่าวสารเป็นไปอย่าง รวดเร็วและหลายช่องทางมากขึ้น การเผยแพร่แนวความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางบก และทางลบบจึงถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการแอบอ้างสถาบันฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากความขัดแย้ง ทางการเมือง (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๕๘) ตลอดจนการแข่งขันกันทางการเมืองอย่างเข้มข้น โดยแบ่งขั้วการเมืองเป็นหลายฝ่าย และมีความขัดแย้งขึ้นในสังคมอย่างเห็นได้ชัด โดยพยายามดึงสถาบันหลัก ของไทยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีกลุ่มการเมืองบางส่วนได้กระทำการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิด การเขาะกร่อนบ่อนทำลายต่อสถาบันหลักของชาติ (ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๖๔) นั่นคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพวกเขาเหล่านั้นปราศจากจิตสำนึกการตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นคนไทยที่มีอยู่ในสายเลือด อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนต่างตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้พยายามหาแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการป้องกันมิให้ถูกล่วงละเมิด และสามารถ เป็นศูนย์รวมจิตใจและดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๕๘)

จากที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบริบทของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาท ของสถาบันนี้ไม่ได้ได้เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ แต่ยังเป็นแหล่งรวมความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทุกคน ในอนาคต การดำรงอยู่และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น คนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบที่จะปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้สถาบันหลักของชาติถูกทำลายลงไป อีกทั้ง จะต้องตระหนักรู้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของการแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากคนไทยยังมีความสมัครสมานสามัคคี มีความรักชาติ คิดถึงผลประโยชน์ของชาติ บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ช่วยกันปกป้องรักษาบ้านเมืองดังที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ด้วยความกล้าหาญเสียสละ ก็จะสามารถนำพาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัย นอกจากนี้ เพื่อเป็นที่ย้ำเตือนให้คนไทย ได้หยุดคิดใคร่ครวญก่อนจะตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปอันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของชาติ และก่อนที่จะสายเกินแก้ไข จึงขอเสนอความตอนหนึ่งในโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เรื่อง “สยามานุสสติ” (หอสมุดแห่งชาติรัชสมัยมงกุฎเกล้า เชียงใหม่, ม.ป.ป.) ความว่า

“...หากสยามยังอยู่ยั้ง	ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง	ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง	ไทยอยู่ ได้ฤ
เราก็เหมือนมอดม้วย	หมดสิ้นสกุลไทยฯ...”

บรรณานุกรม

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (ม.ป.ป.). พระราชกรณียกิจ ด้านเกษตรและสหกรณ์ ร.๙ : สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ. <https://www.moac.go.th/king-thaisociety>
- ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. (๒๕๖๔). สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง. วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔. กรุงเทพฯ. <https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/Journal/article-00501.pdf>
- พ.อ.หญิง เจษฎา มีบุญลือ. (ม.ป.ป.). ความมั่นคงแห่งชาติ : การสร้างชาติไทยให้ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. https://www.sscthailand.org/uploads_ssc/stabilityofthai_53_pamphlet.pdf
- ผศ.ศ.แพรวภัทรา เขียวชะอุ่ม. (ม.ป.ป.). สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. https://pws.npru.ac.th/praepat/system/20221209150419_244ffc3fa6e1dc583f5efd05bf1d2352.pdf
- ศาลรัฐธรรมนูญ. (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔). คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๖๔ เรื่องพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๖๓ ความเห็นส่วนตัวของ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=13551
- สถาบันพระปกเกล้า. (ม.ป.ป.). พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ. กรุงเทพฯ. <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95>
- สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์. (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖). พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด. กรุงเทพฯ. <https://www.crownproperty.or.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชน. (ตุลาคม ๒๕๕๘). *แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. <https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ.pdf>

หอสมุดแห่งชาติรัชมิ่งคลาสิก เชียงใหม่. (ม.ป.ป.). *องค์ความรู้: “สยามานุสสติ” โคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖*. เชียงใหม่.

<https://finearts.go.th/chiangmailibrary/view/48723->

[%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89----](https://finearts.go.th/chiangmailibrary/view/48723-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89----)

[%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4--](https://finearts.go.th/chiangmailibrary/view/48723-%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4--)

ฤ-ลueHistory. (๒๕๖๕). *‘พระปฐมบรมราชโองการ’ พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน*.

<https://www.luehistory.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E>

MGR Online. (๒๕๕๙). *สถานะของกษัตริย์ในสังคมไทย จากพ่อขุนสู่สมมติเทพ มาเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรัชกาลที่ ๙ !!!* กรุงเทพฯ.

<https://mgronline.com/onlinesection/detail/9590000109202>